

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว
คณะศิลปศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นางกนกกานต์ กุญแจทอง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
2	นางสาวกนกวรรณ จิระกาล	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	
3	นางสาวกนกวรรณ ตรีชัยญา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
4	นางสาวกรณิศ รอดกลาง	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
5	นางสาวกฤตยา สุวรรณนิมิตร	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
6	นายกิตติคุณ ทองกาบ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
7	นางสาวเกศราภรณ์ เส็งประดม	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
8	นางสาวจันทิมา ภูมิรุจา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
9	นางสาวจารุจิตร กอบัว	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
10	นางจิตติมา ชัยประกายวรรณ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
11	นางสาวจิรัฐติกาล รูปกระจ่าง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
12	นางจุฑารัตน์ ดิวงค์	ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน	
13	นายเจษฎาพร ปานสัมฤทธิ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
14	นางสาวชมพูนุช รุ่งมา	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
15	นางสาวช่อทิพย์ น่วมดี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
16	นางสาวชุตติมา ชัยโอภาส	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	
17	นายชูศักดิ์ บำรุงสุข	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
18	นางสาวณภิชญา วงศ์เทพบุตร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
19	นางสาวดวงเนตร ไชยเชษฐ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
20	นางเดือนเพ็ญ แสนสุข	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
21	นางสาวธัญญา ทองหอม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
22	นายธมกร จำนงค์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
23	นางสาวธัญญาเรศ หนูเส็ง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
24	นางสาวธิดารัตน์ พูลเกิด	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
25	นายธิติวุฒิ บุญแก้ว	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	
26	นางสาวนภา ยุกุญเพลิส	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
27	นายบรรเจ็ด จิระกาล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
28	นางสาวปราณี สิ้นแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
29	นายปวิช นววิรุฬห์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
30	นางสาวปานแก้ว สังดา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
31	นางสาวปิยะฉัตร รसानนท์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
32	นางสาวผกากรอง ชาวประมัย	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	
33	นางสาวพรรณทิพา ดีเสนาะ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
34	นางสาวพัชรภรณ์ ทับทิมเทศ	นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนชำนาญการพิเศษ	
35	นางสาวมณีนรัตน์ หิรัญมาศ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
36	นางสาวมนัสพร กลิ่นชื่น	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
37	นางสาวยุภาลัย ปู่ชัยเคน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
38	นางสาวเยาวดี ธรรมทอง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
39	นางสาวรัฐนันท์ วิจิตรกฤตพงศ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
40	นายรัตนพล เรืองรัตน์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
41	นางวรรณีย์ คุ่มบำรุง	เลขานุการคณะศิลปศาสตร์ผู้บริหาร	
42	นางสาววารุณี แซ่ตั้ง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
43	นายวิสันต์ ขำทิพย์พาทิ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
44	นางสาวศุภลักษณ์ ใจงาม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
45	นางสาวสินใจ เกกาคำ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
46	นางสาวสุกัญญา แอนคะริส	นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ	
47	นางสาวสุจิตรา แสนนางชน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
48	นางสาวสุจิตร์ พจน์ศิลป์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
49	นางสุนันทา หนูเนียม	นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนชำนาญการ	
50	นางสาวสุภาพร ทิฐักัจจธรรม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
51	นางสาวสุรัตดา แฝงคำนกลาง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
52	นางสาวเสาวธาร เข้มทองคำ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
53	นายโสภณัฐ ว่องวิทย์การ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
54	นางโสภา แจ้งพะเนียด	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
55	นางโสภิต ปราณิราษฎร์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
56	นางสาวอรวรรณ โอนทวัต	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
57	นางสาวอัญชลี สร้อยน้อย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
58	นางสาวอารีรัตน์ เมืองลำเจียก	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว
คณะศิลปศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นางสาวกรรณิการ์ คำชื่น	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	
2	นางสาวกรรณิการ์ มีศักดิ์	นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ	
3	นางสาวกฤตยา ประพันธ์โกมล	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
4	นางสาวเกษร ทองท่าแพ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
5	นางสาวคณินนิตย์ ตั้งถวัลยานนท์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
6	นางสาวชลิดา อนุประดิษฐ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
7	นายไชยะ นทีรัตนกำจาย	ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน	
8	นายณัฐวุฒิ สง่างาม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
9	นางสาวดวงพร โคกะทิง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
10	นางสาวบุษกร สังดา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
11	นายประพันธ์ ประพันธ์โกมล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
12	นางสาวมัตติกา จันทร์หอมกุล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
13	นางสาวมิติดาญา กสิพุด	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
14	นางสาวมีนา พิมพา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
15	นางสาวรัตนา บุษผามาตะนัง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
16	นางสาวรุ่งทิwa แสงแก้ว	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
17	นางสาววงเดือน สมิพันธ์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
18	นางสาววรารักษ์ ศิริรัมย์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
19	นายสมชาย มากพันธ์ผล	ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน	
20	นางสาวสุภาภรณ์ เฟื่องจันทร์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
21	นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณบัตร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
22	นางสาวอรรวรรณ ช่างกลึงเหมาะ	นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ	
23	นางสาวอัญชลิน คุรัตน์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	